

Làm thế nào để vào đại học Y Khoa ở Mỹ?

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Chúa Nhật, 07 Tháng 2 Năm 2010 20:43

Để được thu nhận vào đại học Y khoa ở Hoa Kỳ không phải là điều dễ dàng và điều gì nhiều người đã trải qua

thì phần khó khăn nhất để trở thành bác sĩ vẫn là làm sao để được nhận vào trường. Các trường Y khoa đòi hỏi những người sinh viên ngoài khả năng học hành cao, còn phải là những người năng động, những người có ý hướng và chương trình học ý hướng mục đích và những người quanh mình. Để hoàn tất việc học và trở thành một bác sĩ, những sinh viên sẽ phải học tập chăm chỉ và có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt.



Bạn cần phải chú ý đến những yêu cầu nào để gia tăng giá trị và năng lực để được thu nhận của mình?

Chú ý đến khả năng học vấn

Việc tốt nghiệp, bạn cần phải có một căn bản vững vàng về lĩnh vực toán và các môn khoa học có liên hệ mật thiết với ngành Y như sinh vật học (biology), Hóa học đại cương (general chemistry), Hóa học hữu cơ (organic chemistry) và Vật lý. Các điều kiện cần xét để xin vào đa số trường Y khoa thường yêu cầu hoàn tất các lớp đại học về khoa học sinh vật học, toán, Hóa học, Vật lý và Anh văn.

Tuy nhiên các lớp học về Nhân văn (liberal arts) cũng rất quan trọng trong việc đào tạo một bác sĩ, do đó các lớp học này trong thời gian học cấp nhân văn cho thấy được sự cân đối trong học vấn của mình. Học về xã hội nhân văn sẽ giúp bạn chú ý đến những thách thức và những thay đổi

Làm thế nào để vào đội học Y Khoa ?

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Chúa Nhật, 07 Tháng 2 Năm 2010 20:43

Vấn đề “con người” của ngành Y. Người bác sĩ lý tưởng là người hiểu biết sâu rộng về hành vi xã hội và biết cách truyền đạt ý tưởng của mình một cách hiệu quả. Người nói cũng như qua văn bản.

Một trong những cách chúng tôi khuyến khích học viên của mình là tham gia vào các cuộc nghiên cứu ngay từ khi bước vào đội học. Điều này sẽ giúp bạn có một, hai năm để học hỏi cách nghiên cứu ở đội học và hơn một năm sau đó để thực sự có một đề tài nghiên cứu nghiêm túc để trình bày trong cuộc phỏng vấn ở trường Y khoa mà bạn muốn theo học. Hãy chọn một giáo sư đang theo đuổi một chương trình thí nghiệm nào đó hấp dẫn bạn. Hãy làm việc chăm chỉ, đọc sách nhiều và hiểu điều mình làm, thì sao mình làm điều đó.

Đội học của công việc tình nguyện

Các hoạt động tình nguyện cũng quan trọng trên đời xin học của bạn. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng giá trị của các công việc tình nguyện còn tùy thuộc là bạn làm gì và nó làm bạn trở nên như thế nào. Phải chọn là việc bạn làm cho mình có một kinh nghiệm thật sự về vấn đề y tế, tuy không nhất thiết phải là quá chuyên môn. Bạn sẽ phải chọn để cho những người khác được nhìn hay phỏng vấn mình là bạn đã thật sự đóng góp điều gì đó và người làm công việc đã đội học của bạn như thế nào trong ý muốn theo đuổi ngành y khoa.

Hãy nhớ là các trường Y tìm kiếm những người sẵn sàng dành thời gian và có một điều gì đó ra ngoài đóng góp có ý nghĩa. Sẽ đóng góp đó có thể là tham gia vào một chương trình tình nguyện, theo đuổi nghiên cứu ở trường hay ngay cả các bộ môn thể thao. Bạn phải chọn là mình có sự mong muốn và có khả năng làm việc chăm chỉ để đạt được một mục tiêu quan trọng trong đời sống mình.